



Ngân hàng Thế giới công bố Nghiên cứu Công khai thông tin quản lý đất đai ở Việt Nam

Nghiên cứu về tình hình công khai thông tin quản lý đất đai ở 63 tỉnh, thành phố ở Việt Nam sẽ được Ngân hàng Thế giới công bố vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 12 năm 2014.

Tiếp nối một nghiên cứu năm 2010, Nghiên cứu Công khai thông tin quản lý đất đai này đo lường mức độ công khai thông tin đất đai thực tế vào cuối năm 2013 và đầu năm 2014 so với các yêu cầu của pháp luật hiện hành bằng phương pháp quan sát trực tiếp. Thông qua kiểm tra trang web tỉnh của 63 tỉnh, thành phố và kiểm tra trực tiếp tại các cơ quan hữu quan ở 63 tỉnh, 126 huyện và 321 xã, nghiên cứu này cho biết mỗi tỉnh đang công khai các thông tin liên quan đến đất đai ở mức độ nào, và tình hình công khai có cải thiện so với năm 2010 hay không.

Nghiên cứu Công khai thông tin quản lý đất đai cũng đưa ra những khuyến nghị mang tính hành động và lời khuyên thực tiễn cho tất cả các địa phương được khảo sát. Thứ nhất, mỗi tỉnh nhận được một báo cáo riêng của tỉnh mình, trong đó nêu rõ những yêu cầu của pháp luật hiện hành về công khai thông tin đất đai là gì và tỉnh đã công khai ở mức độ nào. Các tỉnh có thể sử dụng các thông tin này để cải thiện tình hình công khai thông tin đất đai của mình. Thứ hai, một Báo cáo Thực tiễn tốt cũng được xây dựng nhằm chia sẻ các thực tiễn công khai thông tin đất đai tốt, để các tỉnh, huyện, xã có thể học hỏi lẫn nhau.

Tại lễ công bố, nhóm tác giả sẽ trình bày những phát hiện chính của nghiên cứu. Tiếp theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển, Bộ Tài nguyên và Môi trường và bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam sẽ thảo luận về các tác động chính sách của nghiên cứu.

Trân trọng mời các nhà báo tham dự lễ công bố báo cáo:

Thời gian: 8:00 -9:00 AM, thứ Sáu ngày 12 tháng 12 năm 2014,

Địa điểm: Ball room, Khách sạn Sofitel Plaza, đường Thanh Niên, Hà Nội.

Nghiên cứu Công khai thông tin quản lý đất đai là một phần của Dự án Minh bạch Việt Nam (VTP), được tài trợ bởi UK-Aid thông qua Quỹ Tín thác VGEMS và Ngân hàng Thế giới. Nghiên cứu này tiếp nối một hoạt động trước đây vào năm 2010. Báo cáo có thể được tham khảo miễn phí tại trang web <http://www.worldbank.org.vn>.

Để có thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ:

Vũ Lan Hương (Hà Nội), +84-4-39378373, hvu2@worldbank.org